
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 
สมัยสามัญ   สมัยแรก 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓   เวลา   ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 
 

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.  นายนิรุทธ์  ยอดขันธ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายวสันต์  เรืองน้อย  รองประธานสภาเทศบาล 

๓.  นายธนกฤต  นิลมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔.  นายแฉล้ม  ไกรพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕.  นางสาวพัฒน์นร ี ชลภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖.  นายมณเฑียร  ศรพราหมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗.  นายถาวร  ยืนเย่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘.  นายวิเชียร  ศรีสอาด   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐.  นายปิยะฉัตร อักษรนันทน ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายสวัสด์ิ  รอดสาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
คณะผู้บริหาร 
 ๑. นางอรอนงค์  ศิริชัย   นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 

๒. นายถาวร  บัวชู   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 
 ๓. นายวันชัย   แต่งศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 

๔. นายเนติ  ศิริชัย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสมพงษ์  นิลยาภรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวลัดดารัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๒.  นางบรรทม  เกตุมั่งมี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๓.  นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔.  นางสะกุณา  พหุพันธ ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
๕.  นางสาวชลวรรณ สงเงิน   เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  จ่าเอกสุรวุฒิ  พึ่งพงษ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗.  นางเนาวรัตน ์ เอี่ยมสอาด  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 
สมัยสามัญ   สมัยแรก 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒   เวลา   ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 
------------------------------ 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้วครับ  ขอเปิดการประชุม    
ขอเชิญเลขานุการสภา  อ่านประกาศเรียกประชุม 

เลขานุการสภาฯ     ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕๖๓ 

--------------------- 
    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี ๒๕๖๓  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
    ฉะนัน้   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๑๒)   พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ   สมัยแรก 
ประจ าปี  ๒๕๖๓   ต้ังแต่วันท่ี  ๑   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๓ 
         (นายนิรุทธิ์  ยอดขันธ์) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 
ประธานสภาฯ  ขอเปิดการประชุม  ต่อไปเป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ     (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังแนะน าตัวครับ 
นางสาวเนติรัตน์  รักสวัสด์ิ  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   

และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉันนางสาวเนติรัตน์  รักสวัสด์ิ   ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองคลังระดับกลาง  ได้โอนย้ายมาเมื่อวันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๖๓  ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี   ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ  ผมขอแก้ไขถ้อย  ค าครับผมขอให้สมาชิกฯเปิดไป 
หน้าท่ี ๓  บรรทัดท่ี  ๑๑  ท่ีเขียนว่าท าหนังสือมอบอ านาจให้ตัดค าว่าหนังสือมอบออกหนึ่งครั้ง   
ต่อไปบรรทัดท่ี  ๒๗  ตรงประธานสภา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ 
คุณนิรุทธิ์  ขอเปล่ียนเป็นคุณวิเชียร  และหลังจากนั้นเมื่อคุณวิเชียรอภิปรายเรียบร้อยแล้วขอให้
เพิ่มขอเชิญคุณนิรุทธิ์  และบรรทัดท่ี  ๓  จากด้านล่างท่ีเขียนว่าเส้นถนนโรงงานร้างวัดท้ายตลาด 
ขอเปล่ียนเป็นเส้นดอนไผ่แหลมหนองกระด่ี  เปิดไปท่ีรายงานการประชุมฯขอให้แก้ไขและขอ
แก้ไข  มีสมาชิกฯท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๐ เสียง)  
         /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓   

เมื่อวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี   ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ  ขออนุญาตแก้ไข  เปิดหน้าท่ี  ๒  บรรทัดท่ี  ๔  จากด้านล่าง  ตรงประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิก 

สภา ฯ  อภิปราย  (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ขอเพิ่มค าว่า  เรื่อง  เป็นผมขอมติท่ีประชุม
สภาฯ  เรื่อง  และบรรทัดท่ี  ๕  จากด้านบน  ตรงรองประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ  (มีผู้
รับรองถูกต้อง)  มีท่านใดเสนอเป็นช่ืออีกหรือไม่ครับ  ขอแก้ไขอีกเป็นอื่น   หน้าท่ี ๔   ตรง
ประธานสภาฯ  ขอแก้ไขเป็น  นายกเทศมนตรี  หน้าท่ี  ๕  บรรทัดท่ี  ๗   ขณะเดียวกันอยู่ตกใจ
กลางหนองส้ม  ขอแก้ไขเป็นตกใจกลางเป็นตรงใจกลาง  บรรทัดท่ี  ๑๓  ตรงในขณะเดียวกันเขา
ต้องคน  เพิ่มค าว่ามีตงเขาต้องมีคน  หน้าท่ี  ๖  บรรทัดแรก  ถ้าเราบ าบัดน้น าส่วนหนึ่ง  ของลบ
ค าว่า น้น า  เพิ่มค าว่าน้ า  ถ้าเราบ าบัดน้ าส่วนหนึ่ง  จากด้านล่างบรรทัดท่ี  ๓  ตรงประธานสภา
ฯ  สมาชิกสภาฯได้อภิปรายหลายแล้ว  เพิ่มค าว่า  ท่าน  เป็นสมาชิกสภาฯได้อภิปรายหลายท่าน
แล้วโครงการนี้เป็นโครงการน าร่อง  ขอลบค าว่าเพราะว่าดี  ทางเทศบาลก็จัดสรรงบประมาณ  
ขอแก้ไขเป็น  โครงการนี้เป็นโครงการน าร่อง  ถ้าเห็นว่าดีท่านนายกฯก็จะจัดสรรงบประมาณ  มี
สมาชิกฯท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ  ฉบับนี้โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๐ เสียง) 

มติท่ีประชุม  มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันท่ี   ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านถาวรครับ 
นายถาวร  ยื่นเย่ียม เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเขาย้อย  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ผมขอเสนอสมัย 
ประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ดังนี้ครับ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี   
๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาฯ  ท่านถาวรเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
มีก าหนด ๓๐ วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

เลขานุการสภาฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ   ขอเชิญคุณถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเขาย้อย  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี   
๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาฯ  ท่านถาวรเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓   
มีก าหนด ๓๐ วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         /เลขานุการ... 
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 เลขานุการสภาฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ   ขอเชิญคุณถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเขาย้อย  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี   
๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาฯ  ท่านถาวรเสนอ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๓  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   
มีก าหนด ๓๐ วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

เลขานุการสภาฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่  (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
   ท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านถาวร  ยืนเย่ียมเสนอ  คือ   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒/๒๕๖๓  ก าหนดให้วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓/๒๕๖๓  ก าหนดให้วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๓  ก าหนดให้วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
โปรดยกมือข้ึน  (ยกมือ  ๑๐  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒/๒๕๖๓  ก าหนดใหว้ันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓/๒๕๖๓  ก าหนดให้วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๓  ก าหนดให้วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ   ขอเชิญคุณถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเขาย้อย  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

ประธานสภาฯ  ท่านถาวรเสนอ  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ก าหนดต้ังแต่วันท่ี  ๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

เลขานุการสภาฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ท่าน 

ใดเห็นชอบให้ก าหนดวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐  วัน  โปรดยกมือข้ึน  (ยกมือ   
๑๐  เสียง) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯอภิปราย  ขอเชิญคุณถาวรครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลเขาย้อย  ขออนุญาตท่ีจะเรียนงานในส่วนกองช่าง  ในวันนีก้องช่างไม่มีผู้ร่วมเข้า
ประชุม ขอเรียนผ่านฝ่ายบริหาร  การออกแบบโครงการสร้างท่อระบายน้ าซึ่งมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐  เมตร ขึ้นไปซึ่งจากการสังเกตท่ีฝ่านมาและก าลังด าเนินการอยู่ในส่วน
ของบล็อกคอนเวลิด์  หมู่ ๑  ต าบลทับคาง  ในรูปแบบของกองช่างจะไม่มีจะเป็นท่อกลม ๆ  ทุก
แห่งจะมีปัญหาเมื่อน้ าไหลมามาก ๆ  ท่อไม่สามารถระบายน้ าได้  น้ าจะหมุนก่อนท่ีจะไหลลงท่อ  

            /เมื่อน้ า... 
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เมื่อน้ าหมุนแล้วน้ าจะกัดเซาะตล่ิง กัดเซาะถนนจากด้านต้นท่อถึงปลายท่อเมื่อน้ าไหลออกจาก
ท่อแล้วก็จะเกิดระบบน้ าหมุนเช่นเดียวกันก็จะกัดเซาะตล่ิงท้ังสองฝ่ังในขณะน้ าหมุน  ขอฝาก
ผู้บริหารด้วยว่าถ้าโครงการหรือที่โครงการท่อระบายน้ า   ท่อรับน้ าอย่างเช่นการท าประชาคม
ของหมู่  ๑  เมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องเข้าร่วมประชาคมก็เสนอเช่นเดียวกันในรูปแบบการก่อสร้างก็ฝาก
เรียนกองช่าง  และผู้บริหารด้วยควรจะมีโครงการรับน้ าไว้ด้วยครับ 

นายถาวร  บัวชู ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอต่อจากท่านถาวรครับ  เรื่องนี้ผมก็ได้ยินตอนประชุมประชาคม 
รองนายกเทศมนตรี โครงการทุกโครงการหลังจากกองช่างออกแบบก่อนท่ีจะด าเนินการโครงการจะมีผังบริเวณ   

ปิดประกาศให้พี่น้องประชาชนร่วมตรวจสอบ  แก้ไข  ทักท้วง   ในระหว่างนัน้ตรงนีไ้ม่ดีไม่ถูก 
ไม่ต้องก็เสนอได้  โครงการท่ีท่านถาวรขออนุญาตเป็นโครงการ  หมู่ ๑  ได้มีการปิดประกาศ  
และกรรมการตรวจงานไปภาคประชาคมเทศบาลก็ส่งแบบแปลนให้ทุกแผ่นทุกใบท่านประธาน
วาสนา  สายสนิทท่านก็เป็นกรรมกาตรวจรับด้วย  ได้รับทุกแผ่นทุกใบไม่ทราบว่าดูหรือไม่ไม่มี
การทักท้วง  การก่อสร้างช่างก็ท าตามแบบทุกประการ  ท่านมาทักท้วงภายหลัง  ท่านก็ต้อง
ตรวจรับด้วย  เมื่อท าถูกต้องตามแบบก็ท าถูกต้องจริงแล้ว  ถ้าท่านรับหนังสือเร็วสักนิดท่านมา
ทักท้วงก่อนท่ีผู้รับจ้างจะส่งมอบงานเราก็แก้ไขได้   เพิ่มเติมได้ก็เป็นความผิดฝ่ายท่ีออกแบบ  
ตรงนี้สมควรท าไหม  บางท่ีบางแห่งไม่ต้องท าไหม  ไม่ใช่แบบส าเร็จรูท่ีจะต้องท าทุกแห่งทุกท่ี   
ก็เป็นปัญหาเฉพาะท่ีเฉพาะแห่ง  เรื่องของการไม่ดูหนังสือ  ท่ีท่านประธานพุดเรื่องรับรอง
รายงานการประชุมความผิดแรกของเจ้าหน้าท่ีท่ีของสภา ต้องตรวจทุกค าค าผิด ค าถูกไม่ดูให้ดี  
๑  ความผิด  ๒  เลขานุการสภาเป็นผู้ลงนาม  ลงนามไม่ดูก่อนว่าถูกต้องไหม  โทษท่าน
เลขานุการสภา  ท่ีตรวจรายงานการประชุมขออนุญาตเอ่ยนาม  ท่านวสันต์  ท่านพัฒน์นรี   
ท่านธนกฤต  ลงนามอ่านหนังสือกันไหม  เป็นลักษณะเดียวกับวาสนาอ่านหนังสือกันไหมถึง 
แก้ในตอนนั้น  และลงนามท่านปะธานฯ  ไม่ต้องเหนื่อยท่ีจะมาแก้ท่ีละค าท่ีละค า  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนออีกหรือไม่  ท่านรองนายกฯ  ได้ต าหนิในการประชุมเม่ือสักครู่ผมก็ติ 
เลขานุการสภาฯ  ไปแล้ว  มีสมาชิกฯท่านใดจะแจ้งอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านอุทิศครับ 

นายอุทิศ เปล่ียนอารมณ์   ผมนายอุทิศ  เปล่ียมอารมณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ชาวบ้านฝากค าถามมาถึงผู้ 
บริการขออนุญาตไม่เอ่ยช่ือ ฝากค าถามถึงโครงการท่ีบริเวณปากทางเข้าวัดกุฎิ  คลองประดูเก่า  
แต่ปัจจุบันประมาณไม่สามารถใช้น้ าได้  หรือทางเข้าบริเวณนั้น  ปลายทางบริเวณนาประมาณ 
๒๐๐ เมตร  เขาฝากถามมาว่าโครงการนี้จะท าเมื่อไรจะได้ท าไหม  ปัจจุบันตรงนั้นจะขอหินคลุก 

ประธานสภาฯ  ทางด้านนายกมีเรื่องช้ีแจงให้ท่านสมาชิกทราบอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอบคุณท่านอุทิศ  เปล่ียน 

อารมณ์  ท่านพูดถึง  ม.๖  ตรงซุ้มประตูวัดกุฎิ  คนท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีปรึกษาช่วยอธิบาย  
นายสมพงษ์  นิลยาภรณ์ โครงการนี้ให้ช่วยซ่อมแซมมาหลายสมัยแล้วครับ  สมัยท่ีเป็นผู้ใหญ่ก็ท าเรื่องของบจากอ าเภอ  
ปรึกษานายกเทศมนตรี งบ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ก็ไม่ได้ท าเนื่องจากเครื่องจักรเข้าไม่ได้  โครงการนี้ก็เสนอเทศบาลหลาย 

ครั้งแล้วตั้งแต่ผู้อ านวยการกองช่างหลายคนก็ท าไม่ส าเร็จสักที  ทุกวันนี้พอเวลาต้องการน้ าก็จะ
ขอหินคลุกจากเทศบาลกรอกใส่ถุงแบกไป ไปลงให้เพื่อป้องน้ าเข้านาตรงทางรถไฟ  เมื่อสองวันก็
ท าแล้วก็แบกไป  ประชาคมก็ไม่ได้เสนอไปตกไปเลย 

            /นายก... 
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นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานฯ  อันนี้ก็เป็นปัญหา  ปัญหาอันที่  ๑  คือชลประทาน  ๒  ได้ท า 

ประชาคมใหม่  ต่อมาได้ท าประชาคมหรือเปล่าการท าประชาคมมีอยู่ในแผนไหม  หมู่  ๔  ต าบล
บางเค็ม  ปรากฏว่าไม่เคยท าประชาคมเลย  เมื่อวันก่อนนี้  หมู่  ๔  ท าประชาคมก็ไม่มี  ขอ
ปรึกษาว่าให้ยื่นค าร้องมาก่อนดีกว่า  ให้ท่านอุทิศเสนอยื่นค าร้องมา  ก็อยากจะให้มีอยู่ในเรื่อง
แล้วกัน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านอุทิศครับ 
นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย   

เขายืนยันว่าเขาไปร่วมยกมือประชาคมมาด้วยในท่ีตรงนี้เป็นท่ีสาธารณะ  เขายืนยันว่าเขาไปร่วม
ประชาคม  แต่ว่าท่ีผ่านมาโครงการนี้ผ่านประชาคมไปแล้ว 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็คงจะสับสน หมู่ ๒ กับหมู่  ๔   

ถ้าไปท าประชาคม  หมู่  ๒  ท่ีอยู่  หมู่  ๔  ก็ไม่สามารถท่ีจะไปท าได้ก็ขอดูในการท าประชาคม 
ว่าก าหนดว่า หมู่  ๒  หมู่  ๔  ขออนุญาตถามท่านสวัสด์ิ  ว่าตรงนั้น  หมู่  ๒  หรือหมู่  ๔  ต าบล
บางเค็ม ตรงปากทางเข้าวัดกุฎิตรงใต้สะพาน เป็นเขตแดนใช่ไหมค่ะ  พอท าประชาคมก็ต้องเป็น  
หมู่  ๒  ถึงหมู่  ๔   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านท่ีปรึกษาฯ 
ท่ีปรึกษานายกฯ  ตรงปากทางเข้า  หมู่  ๓  แต่มาตรงถนน  หมู่  ๔  แต่พื้นท่ีด าเนินการเป็นหมู่  ๔  เป็น 

ผู้ด าเนินการมาตลอด  ท่ีประชาคมไปจะให้ท าหูช้าง  ซ่อมแซมประตูน้ า  ถ้าเราท าท านบสูงจะไป
ท่วมถนนรอดใต้สะพานวัดกุฎิ  เราต้องดูพื้นท่ีด้วย  ดูทิศทางท่ีซ่อมแซมด้วย   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  โครงการนี้ปรากฏว่ายังไม่มีในแผน   

ยังไม่มีก็อยากให้ท าแผนขึ้นมา  ว่าท่ีอยู่ตรงหมู่ไหน  ถ้าท าแผนขึ้นมาแล้วต้องไปประสานกับ 
ชลประธานด้วยไม่ใช่ท่ีของเรา   ให้ชลประทานมาดูด้วยว่าอนุญาตให้เราท าไหม  ยกตัวอย่างหมู่  
๒  หนองแหนใกล้บ้านเลขานุการสภา  ทราบผู้ร้องคือคุณบุญประกอบ  ก็เป็นท่ีของชลประทาน
เหมือนกัน  ตรงนี้ก็คงเข้าลักษณะเดียวกัน  แบบแปลนก็คลองชลประทานผู้ออก  แต่เราเป็น
ผู้ด าเนินการ  ก็คงรอชลประทานไม่มีงบ  รอ  ๑๐ ปีก็ไม่มีงบ  ฉะนั้นทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอน
ใจก็ขอให้กับเริ่มเรื่องใหม่  ท่านให้สมาชิกฯเป็นผู้เสนอเราก็น าเข้ามาสู่แผนก่อน 
และขอความร่วมมือชลประทานด้วย  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอให้เพิ่มเติมในแผนก่อนนะครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องท่ีจะน าเรียนทางอ าเภอ 

เขาย้อย  โดยท่านนายอ าเภอท่านวิพร  แววศรีผ่อง  ท่านก็มีความประสงค์ว่าท่านจะปรับปรุง
ศาลเจ้าแม่เขาย้อยซึ่งท่านก็ได้เชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีมาช่วยออกแบบมาช่วย
ดูว่าท่านจะปรับปรุงอย่างไรเพราะว่าศาลท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เราสร้างสมัยท่านนายอ าเภอ
ไพโรจน์  สุวรรณฉวี  สร้างเมื่อปี  ๒๕๓๕  ประมาณ  ๓๐  กว่าปีมาแล้ว  ท่านนายอ าเภอวิพร  
แววศรีผ่อง  มองเห็นว่าทรุดโทรม  ควรปรับปรุงไม่ทันสมัยให้สมกับเป็นศาลท่ีเราเคารพ  และพี่
น้องสัญจรไปมา  สังเกตท่ีไปยืนอยู่ว่ารถทุกคันท่ีผ่านก็จะบีบแตรตลอด  ท่านได้น าโยธามาส ารวจ  
 
         /ออกแบบ... 



-๖- 
 

ออกแบบ  และคาดว่าท่านยังไม่เห็นเม็ดเงินว่าคงจะท าส าเร็จ  ปรับปรุงและให้น าเรียนผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีมีความปรารถนาในการปรับปรุงศาลเจ้าแม่เขาย้อย  และอีกเรื่องหนึ่ง
ต่อเนื่อง  อ าเภออื่น ๆ  ท่านเห็นว่าของดีอ าเภอบ้านลาด  ของดีท่ายาง  กินปลา  ดูนก  ตกหมึก  
อ าเภอชะอ า  และหลายอ าเภอเขาท ากัน  อ าเภอเขาย้อยยังไม่มี  เมื่อ  ๒  ปีท่ีแล้วมีคนมาจัดท่ี
เขาย้อย  ท่านวิพรบอกว่าอยากท าแต่ไม่ใช่ของดีเขาย้อย  ท่านอยากฉลองงานเจ้าแม่เขาย้อย  
จัดงานเจ้าแม่เขาย้อย  ก็อยากจะเชิญ  โอท๊อป  สินค่า  ขนม  แต่ละต าบลมาออกร้าน  ตรงหน้า
ตลาดนัดและมีกิจกรรมต่าง ๆ  โดยท่านสามารถท่ีจะเชิญคาราวาน  แต่ท่านอยากจะท าให้เขา
ย้อยเรามีช่ือเสียง  ขอฝากน าเรียนท่านผู้บริหาร  และสมาชิกฯได้ทราบ  ในทางเทศบาลเราใน
ฐานะเจ้าของพื้นท่ีเราก็ให้ความร่วมมือในงานของอ าเภอ  โครงการท่ีก่อสร่างพื้นฐานในขณะนี้
เหลือคนน้อยมาก  ผู้อ านวยการกองช่างไม่มี  มีช่างธีระ  ช่างพิชญ  มีช่างธีระคนเดียวงานอาจจะ
ล้าช้าโครงการหลายอย่างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระพัง  เป็นลานออกก าลังกาย  ขอน า
เรียนท่ีประชุมได้ทราบ  โครงการเพิ่มเติมด้านหลังโรงงานแคลคอมพ์  การออกแบบไม่ให้เดินบน
ถนนท าเป็นลาวกันตกมีท่ีกั้น  มีท้ังคนเห็นด้วย  กับไม่เห็นด้วย  บางคนอยากให้รื้อออกต้องฝาก
ท่านสมาชิกฯทุกท่านเมื่อพบประชาชน  แม่ค้า  ขอน าเรียนในงานนี้แบบออกมาแล้วต้องท าตาม
แบบไม่สามารถรื้อออกได้ เราท าประชาคมแล้วไม่มีคนคัดค้าน  ตอนท าประชาคมอาจจะมองไม่
เห็นว่าจะออกมาเป็นอย่างไร  ขอฝากช้ีแจงท าความเข้าใจ   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ  ฝากประชาสัมพันธ์ขอฝากงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งท่ี  ๘    มี  ๑๕   

เทศบาลท่ีเข้าร่วม  เทศบาลต าบลเขาย้อย  เป็นเจ้าภาพ   เจ้าภาพจะเวียนกัน  ก าหนดเปิดงาน 
วันท่ี  ๑๗  มีนาคม  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  กีฬาของเราก็จะมีฟุตบอล   
๕  คน  วอลเลย์บอล ชาย หญิง  แบทมินตัน  ชาย หญิง  เซปักตะกร้อ  และกีฬาพื้นบ้านในวัน 
ปิดการแข่งขันกีฬา  ก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้บริหาร  และสมาชิกฯทุกท่านร่วมกีฬาเทศบาล 
และท าหนังสือเชิญประชุมซักซ้อมการท างานอีกครั้ง   

ประธานสภาฯ  ปีนี้เราเป็นเจ้าภาพกีฬาเทศบาล  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ผมขอปิด 
การประชุมสภาฯ  ครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๕๕  น. 
 

 
       (นายวิเชียร   ศรีสอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 
 
 

         (ลงช่ือ)      ประธานกรรมการ 
(นายวสันต์   เรืองน้อย) 

         /(ลงช่ือ)... 



 
-๗- 

 
 
 

         (ลงช่ือ)              กรรมการ 
(นางสาวพัฒน์นรี   ชลภูมิ) 

 
 
 

         (ลงช่ือ)             กรรมการและเลขานุการ 
(นายธนกฤต  นิลมณี) 

 
 

รับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันท่ี…………………………................. 
 
 

         (ลงช่ือ)          ประธานสภาเทศบาล 
(นายนิรุทธิ์  ยอดขันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


